

BÁO CÁO

Chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI

**XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH;
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, PHÁT HUY
TINH THẦN ĐOÀN KẾT, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO,
KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA THANH THIẾU NHI;
GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH PHÁT TRIỂN
TRONG NHÓM ĐẦU CỦA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
TRƯỚC NĂM 2030**

Trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X đã diễn ra trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn: Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình, dự án trọng điểm, khu kinh tế đã đi vào hoạt động từng bước giải quyết được nhu cầu việc làm cho thanh niên; hệ thống đào tạo của tỉnh được mở rộng tạo điều kiện cho tuổi trẻ được học tập, nâng cao trình độ, có cơ hội tiếp cận những kiến thức khoa học mới; công tác chăm lo bồi dưỡng thể hệ trẻ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cấp, các ngành quan tâm; đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe của thanh niên được cải thiện; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh Covid-19... đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân, trong đó có thanh thiếu nhi.

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ X

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thường xuyên được đổi mới nội dung, phương thức với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh thiếu nhi.

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: luôn được chú trọng triển khai và không ngừng nâng cao hiệu quả. Đoàn các cấp chú trọng tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên.

Đoàn các cấp tập trung đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức sáng tạo, đặc biệt là học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm trên internet¹. Các đợt sinh hoạt chính trị “*Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*”, “*Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*”, “*Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”, “*Tôi - người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh*”, “*Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn*” và hội thi “*Ánh sáng soi đường*” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn các cấp tổ chức cho đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn; chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, báo cáo viên của Đoàn các cấp cùng thành viên các câu lạc bộ Lý luận trẻ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng².

1.2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” với nhiều cách làm sáng tạo, thường xuyên, liên tục, nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Đoàn các cấp triển khai hiệu quả việc tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên hàng năm; xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi, xuất hiện

¹ Các cấp bộ đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp đến 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 85,6% thanh niên trên địa bàn tỉnh, kết quả tổ chức được 16.114 cuộc, có 581.863 lượt cán bộ, đoàn, hội viên, thanh niên tham gia. Tỉnh đoàn tổ chức 05 hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh và các kiến thức tổng hợp về Đoàn, Hội, Đội, thu hút 31.667 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia.

² Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện thành lập 15 Câu lạc bộ Lý luận trẻ; chỉ đạo trên 300 báo cáo viên đoàn các cấp; xây dựng 12 trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, thành lập Bộ phận chia sẻ thông tin tích cực của Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở.

ngày càng nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực³.

1.3. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước và của tỉnh, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục trong thanh thiếu nhi. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là “Lễ thấp nển tri ân” các anh hùng, liệt sỹ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn tỉnh hàng năm đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp như: các cuộc thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử 120 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, các hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ,... đã góp phần phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà⁴.

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới” góp phần định hướng và xây dựng lớp thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng, khát vọng, sống có nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng, luôn tiên phong, xung kích, sáng tạo trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa+, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được Đoàn các cấp, cán bộ, ĐVTN tích cực hưởng ứng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin bài về gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp của cán bộ, ĐVTN nhằm tác động đến ý thức của thanh thiếu nhi theo phương châm “lấy gương giáo dục gương”⁵. Đoàn các cấp thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm định

³ Tỉnh đoàn tuyên dương 301 gương thanh niên, khen thưởng 48 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động: kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam với nhiều cách làm sáng tạo như: xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, Lễ báo công dâng Bác, Hội trại “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, triển lãm hình ảnh “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, tuyên dương cá nhân thực hiện tốt việc viết “Sổ nhật ký học tập và làm theo lời Bác”, các cuộc thi tìm hiểu về Bác, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội thi vẽ tranh Bác Hồ, thi kể chuyện về Bác,... Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng” thu hút 688 cán bộ, ĐVTN tham gia; tổ chức chương trình tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), tổ chức Cuộc thi viết về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tỉnh đoàn biên tập kỷ yếu 44 gương thanh niên và 25 mô hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, đăng tải 208 tin bài trong chuyên mục “Theo dấu chân Bác”.

⁴ Đoàn cấp tỉnh tổ chức 04 hành trình giáo dục truyền thống, 07 hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức 5.322 hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, thu hút 258.363 ĐV, TTN tham gia. Qua đó, đã tặng 14.493 phần quà trị giá hơn 7,2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

⁵ Toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ gần 82.000 tin, bài trên các trang mạng xã hội.

hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê bình các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Đoàn các cấp trong tỉnh đã phối hợp hiệu quả với ngành Giáo dục trong triển khai chương trình “*Thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Trà Vinh*”, diễn đàn “*Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường*”, tổ chức hiệu quả các Ngày hội “*Khi tôi 18*”, Ngày hội “*Thanh niên sống đẹp*” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến, hướng tới xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi tiếp tục được triển khai hiệu quả.

1.5. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, được Đoàn các cấp quan tâm thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, góp phần hình thành thói quen “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*” trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lựa chọn nội dung, đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, đặc biệt là Luật Thanh niên (sửa đổi), các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 hàng năm, các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật⁶; phối hợp hiệu quả với các ngành trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bạo lực học đường trong thanh niên⁷; triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến⁸. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên,

⁶ Tỉnh đoàn tổ chức thi trực tuyến “*Tuổi trẻ với pháp luật*” thu hút 26.930 cán bộ, ĐVTN tham gia; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 05 hội thi “*Tuổi trẻ với pháp luật*” cấp tỉnh thu hút hơn 1.000 ĐVTN tham gia; cấp huyện tổ chức 340 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 41.643 lượt ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: các Câu lạc bộ tư vấn pháp lý, câu lạc bộ “*Thấp sáng niềm tin*”, xây dựng các mô hình điểm về chấp hành pháp luật, các phiên tòa giả định, tổ chức diễn đàn, hội thi... Kết quả tổ chức 9.131 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 535.352 lượt ĐVTN. Toàn tỉnh có 138 CLB tư vấn pháp luật với 1.901 thành viên; 115 Đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT với 1.880 thành viên, thành lập và duy trì 14 câu lạc bộ “*Tuổi trẻ với pháp luật*” với tổng số 145 thành viên, thành lập 09 mô hình “*Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội*” tại các huyện, thị, thành phố. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại giam Bến Giá tổ chức 04 chương trình “*Thấp sáng ước mơ hoàn lương*”.

⁷ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với các 12 Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

⁸ Đoàn cấp xã, phường, thị trấn phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 1.188 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

tuyên truyền viên của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đoàn⁹.

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc đổi mới toàn diện từ nội dung đến phương thức tuyên truyền. Tiêu biểu là triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi hình thức tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến để tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đoàn các cấp nắm vững đặc điểm đối tượng tuyên truyền, giáo dục, từ đó có nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp, đáp ứng đúng tâm lý của từng nhóm đối tượng thanh thiếu nhi theo ngành nghề, lĩnh vực, năng khiếu, sở thích... đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn ngày càng có chiều sâu đã góp phần xây dựng môi trường cho thanh thiếu nhi phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của mình trong tình hình mới.

2. Các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Phong trào “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới*” được chỉ đạo thực hiện thường xuyên hằng năm, cao điểm trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh,.. Phong trào được triển khai sâu rộng không chỉ trong thanh niên nông thôn mà đã lan rộng ra các khu vực, đối tượng thanh niên khác, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, được chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều nội dung, công trình được các cấp bộ Đoàn triển khai tốt, như: hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật; xây dựng mới “nhà nhân ái”; nâng cấp, sửa chữa, xây mới đường giao thông nông thôn; xây mới cầu giao thông nông thôn; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng “Tuyến đường hoa thanh niên”... các hoạt động đã thu hút đông đảo thanh niên và huy động lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực và hiệu quả¹⁰.

Trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị như: thành lập và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị; đảm nhận thực hiện các tuyến đường thanh niên “*Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn*”. Định kỳ hằng tháng, hằng quý các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân vệ sinh cảnh quang môi trường xung quanh khu vực chợ, cơ quan, trường học; vận động Nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác thải sinh hoạt tại các điểm đen, khu vực chợ, khu đông

⁹ Tỉnh đoàn tổ chức 08 cuộc hội nghị, tập huấn có 1.740 lượt báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tham gia.

¹⁰ Kết quả Đoàn các cấp đã xây dựng mới và sửa chữa **118** km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 15,45 tỷ; xây mới 108 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá trên 15,6 tỷ đồng; thắp sáng đường quê với chiều dài 279 km, trị giá trên 6,1 tỷ đồng; xây dựng mới 765 căn nhà nhân ái, trị giá 36,7 tỷ đồng.

dân cư; phối hợp với đội trật tự đô thị và các ngành liên quan ra quân chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo trên các tuyến đường đô thị, nhắc nhở các hộ kinh doanh không mua, bán lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời cho các hộ ký cam kết không vi phạm... góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh¹¹.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Đoàn các cấp triển khai xuyên suốt thông qua việc vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình “*Vì một Việt Nam xanh*” của Trung ương Đoàn được tổ chức tốt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh thiếu nhi và Nhân dân về bảo vệ môi trường. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường¹², ra quân thực hiện “*Ngày thứ bảy tình nguyện*”, “*Ngày Chủ nhật xanh*” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; các hoạt động tuyên truyền góp phần bảo vệ nước sạch, bảo vệ môi trường nông thôn được diễn ra cao điểm trong dịp Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam¹³; Kịp thời thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong công tác phòng, chống bão số 16 (bão Tembin)¹⁴; ngoài ra, Đoàn các cấp chủ động tổ chức nhiều hoạt động vừa tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường như: hội thi vẽ tranh “*Thiếu nhi với môi trường*”, “*Thanh niên với môi trường*”, “*Ý tưởng sáng tạo xanh*” ...

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho thanh thiếu nhi và người dân; tiếp tục duy trì mô hình “*Bến đò ngang an toàn*”, “*Cổng trường an toàn giao thông*”; tổ chức các đội hình, duy trì và nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ

¹¹ Kết quả Đoàn các cấp đảm nhận thực hiện 106 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn; vận động 8.499 hộ ký cam kết không vi phạm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, có 81.935 ĐVTN tham gia.

¹² Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã trồng mới hơn 713.600 cây xanh đạt 818,8% so với chỉ tiêu Trung ương giao (87.148), 53 vườn ươm.

¹³ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 02 cuộc Mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), có trên 600 ĐVTN tham dự; phối hợp Sở Công Thương Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức 02 cuộc Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất, có trên 350 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức đồng loạt “*Ngày thứ bảy tình nguyện*” và “*Ngày Chủ nhật Xanh*” hưởng ứng phong trào “*chống rác thải nhựa*”, thu hút 309.180 ĐVTN tham gia.

Các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận 145 tuyến đường hoa thanh niên “*Sáng – xanh – sạch – đẹp*” với chiều dài 261,7 km; khai thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng, vệ sinh cảnh quang môi trường, thu gom rác thải các tuyến đường GTNT, khu vực sông, khu vực chợ với chiều dài 1.155,9 km, thu hút 280.167 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; các cấp bộ Đoàn vận động mạnh thường quân trao tặng 10 giếng khoan, 10 máy lọc nước và 09 bồn tích trữ nước sinh hoạt cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

¹⁴ Phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ sơ tán 11.618 (1.835 trẻ em) người dân đến nơi an toàn, giúp dân chằng chống 564 căn nhà, kêu gọi 250 tàu thuyền tránh bão, vận động lương thực và hỗ trợ 1.400 “*suất ăn nghĩa tình*” cho người dân trong khu vực tạm trú.

chức hội thi, diễn đàn, các hoạt động như ‘*Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông*’, ‘*Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông*’.¹⁵

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn thường xuyên thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa như: tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, máu hiếm; duy trì và nhân rộng mô hình bữa cơm yêu thương, chăm sóc cụ già neo đơn; thành lập các đội hình tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức thường xuyên các hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn*” như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; sửa chữa, xây mới nhà nhân ái...¹⁶ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới, hải đảo*” và các hoạt động tình nguyện tham gia vào những vấn đề mới phát sinh từ cộng đồng.

Các hoạt động tình nguyện cao điểm tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động “*Xuân tình nguyện*”, “*Xuân biên giới, Tết hải đảo*”, “*Tháng Thanh niên*”, “*Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè*”,... các hoạt động đã góp phần tạo hiệu ứng liên tục, thúc đẩy tinh thần tình nguyện, khí thế tình nguyện trong thanh niên. Đặc biệt là các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã thu hút trên 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, mang lại giá trị làm lợi cho địa phương hàng chục tỷ đồng, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tỉnh đoàn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện với 250 tình nguyện viên tham gia tại 04 chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh¹⁷ để hỗ trợ người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt. Ngoài ra, Đoàn các cấp còn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ các công tác đo thân nhiệt, ghi thông tin và hỗ trợ các công tác hậu cần, có tổng số hơn 2.000 lượt tình nguyện viên tham gia. Vận động các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế...hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân trong phòng, chống dịch bệnh với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng¹⁸.

¹⁵ Duy trì hiệu quả 149 đội hình tham gia đảm bảo trật tự an; 234 công trường an toàn giao thông; 19 bến đò ngang an toàn. Phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

¹⁶ Kết quả tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 48.401 suất, trị giá 7,3 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo; vận động ĐVTN hiến 23.370 đơn vị máu; vận động mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng 37.128 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trị giá 9,3 tỷ đồng; duy trì mô hình bữa cơm yêu thương và chăm sóc 3.457 lượt cụ già neo đơn.

¹⁷ Bao gồm: Cầu Mây Túc, thị trấn Càng Long; Cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, huyện Càng Long; Bến phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần; Cầu Trà Mệt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Tổ chức các hoạt động phát huy sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên như: Phát động đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức “*Hệ tri thức Việt số hoá*”, Giải thưởng “*Sáng tạo xanh*”, Cuộc thi “*Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn*”, “*Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019*”, “*Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Hội thi Tin học trẻ toàn quốc*”. Phát động 100% đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong trào “*3 trách nhiệm*”; đăng ký sáng kiến, giải pháp về hoạt động Đoàn, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục duy trì các mô hình, sáng kiến tham gia cải cách thủ tục hành chính cho Nhân dân như: mô hình “*một cửa*”, “*Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân*”,... Các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, qua đó xuất hiện nhiều ý tưởng mới có giá trị và thiết thực, trong nhiệm kỳ có hơn 23.000 ý tưởng được đề xuất mới trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn.

Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Triển khai cuộc vận động “*Mỗi thanh niên 01 ý tưởng sáng tạo*”, tổ chức các hoạt động để thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo như: tập huấn hỗ trợ thanh niên phương pháp tư duy sáng tạo; tổ chức cuộc thi “*Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo*” tỉnh Trà Vinh; hỗ trợ các đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN ứng dụng vào thực tiễn,¹⁹... qua đó cho thấy phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng được hưởng ứng và thu hút thanh niên tham gia.

Hàng năm, phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, có trên 475

¹⁸ Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo được 2.466 suất; vận động ĐVTN hiến được 2.834 đơn vị máu; trao tặng 12.469 phần quà, 1.000 đòn bánh tét, 30 đòn bánh chưng, 11.490 kg gạo, 01 tấn quần áo cũ cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức “*Bữa cơm yêu thương*”, chăm sóc và khám bệnh tại nhà cho 548 cụ già neo đơn. Trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp bộ đoàn đã vận động tặng 82.580 cái khẩu trang, 2.556 lít dung dịch rửa tay diệt khuẩn, 240 chai sát khuẩn khô, 43.200 tờ roi tuyên truyền và lắp đặt 10 máy rửa tay thông minh tại nơi công cộng tại 09 huyện, thị, thành phố trị giá 54 triệu đồng. Phối hợp Trung ương Hội LHTN Việt Nam lắp đặt 01 trạm rửa tay đã chiếu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, trị giá 50 triệu đồng; vận động Trung tâm tình nguyện quốc gia Việt Nam hỗ trợ 230 thùng nước rửa tay sát khuẩn, Công ty CP 40.000 khẩu trang y tế; Tổ chức làm 3.000 tấm kính che chống giọt bắn tặng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chương trình “*Kết nối nông sản - Sản phẩm yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch*” do Trung ương phát động. Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện chương trình “*Hỗ trợ tiêu thụ nông sản*”. Qua 03 đợt triển khai đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn vải cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị tiền mặt hơn 300 triệu đồng. Triển khai Chương trình “*Triệu túi an sinh*” đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện vận động các nguồn lực xã hội hóa trao tặng “*Túi quà an sinh*” trị giá từ 250.000VNĐ/suất trở lên, bao gồm nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và “*Túi thuốc an sinh*” trị giá từ 150.000VNĐ/túi trở lên. Tổ chức thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tặng quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh với kinh phí 300 triệu đồng.

¹⁹ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “*Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo*” tỉnh Trà Vinh các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 có hơn 400 ý tưởng, đề án, dự án của cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia dự thi; Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018, có 67 logo và 142 slogan của 104 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi; hỗ trợ 06 dự án khởi nghiệp sáng tạo của đoàn, hội viên vào thực tế (mỗi dự án 50 triệu đồng). Có 385 ý tưởng sáng tạo của ĐVTN ứng dụng vào thực tiễn.

sản phẩm, giải pháp tham dự; phối hợp tổ chức 03 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, có trên 285 giải pháp tham dự; qua các hội thi, các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế lao động, sản xuất, nhiều gương thanh thiếu niên tiêu biểu, xuất sắc trong sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ được phát hiện và biểu dương.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Đoàn các cấp phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức tuần tra, canh gác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch nhất là trên không gian mạng.

Đoàn các cấp triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi; tổ chức đa dạng các hoạt động “*hậu phương quân đội*”, “*hậu phương công an*”, giúp đỡ hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. Phong trào “*Đoàn kết 3 lực lượng*” giữa thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong các nhà trường - thanh niên trên địa bàn dân cư được triển khai với phương châm “*Ở đâu có đơn vị vũ trang thì ở đó có kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương*” tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tích cực vào việc củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh²⁰.

Phong trào “*Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng*” và phong trào “*Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy*” được triển khai liên tục, rộng khắp, hiệu quả. Các nhóm nội dung và giải pháp của từng phong trào đã được thực hiện ngày càng chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiêu biểu là các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đi đầu trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thanh niên lực lượng vũ trang được triển khai hiệu quả, là lực lượng nòng cốt trong tổ chức cách ly, giãn cách ở địa phương, trực chốt kiểm soát dịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

²⁰ Tỉnh đoàn tổ chức 03 chương trình giao lưu, phối hợp hoạt động với Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải Quân, qua đó đã tặng 03 công trình thanh niên trị giá 75 triệu đồng, 40 phần quà, học bổng trị giá 20 triệu đồng cho con cán bộ chiến sỹ Hải đội; Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 05 chương trình “*Xuân biên giới – Tết hải đảo*”, qua đó đã tặng 05 công trình thanh niên và 05 phần quà cho các Đồn Biên phòng, Hải đội, 70 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ tổng trị giá 163 triệu đồng. Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Công an thực hiện tốt Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 – 2022. Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức ký kết nghĩa và thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà cho các chiến sỹ, thân nhân gia đình chiến sỹ tại các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tham gia công tác tuyển quân, góp phần đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; phối hợp tổ chức Hội trại tòng quân gắn với tặng quà, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, tạo động lực giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo 9/9 huyện, thị, thành đoàn tiếp tục triển khai mô hình “*khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội*”; 9/9 huyện, thị, thành đoàn “*có mô hình về thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự*”; 106/106 đoàn xã phường, thị trấn duy trì mô hình “*Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự*”.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở; cách thức triển khai sáng tạo, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm ở từng địa phương; phát huy nội lực sẵn có của tuổi trẻ và sự tham gia đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các đội hình thanh niên tình nguyện, gắn với các chiến dịch, các đợt thi đua cao điểm của Đoàn, qua đó, phát huy được thế mạnh của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được Đoàn các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả nhất định. Qua phong trào đã khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến vì sự phát triển của tỉnh nhà.

3. Các chương trình đồng hành với thanh niên

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, chính đáng của thanh niên, qua đó đã tạo nhiều phong trào, chương trình đồng hành, giáo dục cho thanh niên, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của thanh niên.

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả với các phân việc như: tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh như: phong trào “*Học sinh 3 tốt*”, “*Tiếp sức đến trường*”, phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”, tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự quan tâm, tham gia của học sinh, sinh viên²¹. Chương trình “*Tiếp sức đến trường*” và các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường được đẩy

²¹ Kết quả có 143 học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp trường, 29 học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp tỉnh; 08 học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp Trung ương, 304 sinh viên đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” cấp trường; 06 sinh viên Đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” cấp tỉnh; 04 sinh viên Đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương; 27 học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp tỉnh; 01 sinh viên trường Đại học Trà Vinh đạt 01 giải thưởng Sao Tháng giêng cấp Trung ương.

mạnh²²; đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới việc học tập, tới trường của các em thanh thiếu nhi, đoàn các cấp triển khai hiệu quả mô hình “*Cùng em học trực tuyến*” nhằm vận động quyên góp, hỗ trợ phương tiện học tập, sóng internet giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có trang thiết bị để tham gia học tập²³. Phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ được nhiều kết quả, trong nhiệm kỳ có 49 đề tài cấp trường được triển khai và nghiệm thu. Bên cạnh hoạt động kết nối sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, phong trào tuyên dương học sinh, sinh viên, nhà giáo trẻ tiêu biểu cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, trong nhiệm kỳ có 37 giáo viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp tỉnh và 02 giáo viên trẻ tiêu biểu tuyên dương cấp Trung ương, Đoàn trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ kết nối 87 sinh viên 5 tốt sau tuyên dương tìm kiếm việc làm phù hợp.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm thông qua việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tư vấn cho thanh niên về xuất khẩu lao động và thị trường lao động ở nước ngoài. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2022 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn, tăng cường phối hợp các ngành chức năng tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm thông qua các hoạt động như: nói chuyện chuyên đề về “*Khởi nghiệp*”; “*Sàn giao dịch việc làm*”, chương trình “*Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng*”. “*Tư vấn hướng nghiệp*”,...²⁴. Tỉnh đoàn tổ chức lễ ký kết liên tịch giữa Tỉnh đoàn và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, giai đoạn 2018-2023; Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Sở lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Đoàn các cấp, nhất là trên địa bàn nông thôn tập trung tăng cường các hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên, góp phần giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên có

²² Kết quả trao tặng 9.340 suất học bổng, 22.793 phần quà, 685 xe đạp, 648 góc học tập và duy trì nhận đỡ đầu hàng tháng trên 300 em học sinh/hàng năm; tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng.

²³ Kết quả đã vận động trao tặng: 78 điện thoại di động, 20 máy tính bảng, 165 tivi màu, gần 6.800 sim 4G và nhiều suất học bổng, tổng kinh phí gần 02 tỷ đồng.

²⁴ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 23 sàn giao dịch việc làm và Chương trình “*Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng*”, thu hút 5.477 đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 163.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho gần 60.000 đoàn viên, thanh niên, qua đó có hơn 14.730 đoàn viên, thanh niên được giải quyết việc làm trong và ngoài nước (trong đó có 361 thanh niên tìm được việc làm mới, ổn định sau đại dịch Covid-19, tư vấn xuất khẩu lao động là 1.685 ĐVTN). Tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề về “*Khởi nghiệp*” gắn phát động đăng ký tham gia cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh được 27 cuộc, thu hút trên 6.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên và học sinh trong toàn tỉnh tham gia.

hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.²⁵

Những hoạt động thiết thực cũng như kết quả đạt được trong phong trào “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống thanh niên, góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, qua phong trào đã thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Các cấp bộ Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu niên; duy trì và thành lập mới câu lạc bộ, đội, nhóm thực hành kỹ năng. Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm hằng năm, các chương trình, liên hoan văn nghệ,... thu hút hàng ngàn lượt thanh thiếu nhi tham gia. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Trang bị cho đoàn viên thanh niên kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kỹ năng tự vệ trong các tình huống nguy hiểm”.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực. Các hoạt động trong dịp Tết cho thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong “Tháng Công nhân” được tổ chức hiệu quả như: thăm, tặng quà; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, bán hàng giá ưu đãi; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí,...

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ qua, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được nâng lên. Mỗi cơ sở Đoàn đều phối hợp huy động các nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở cơ sở. Các cấp bộ Đội hướng dẫn cho thiếu nhi thực hiện tốt cuộc vận động “*Thiếu nhi Trà Vinh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” bằng nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi kể chuyện Bác Hồ trong những lần sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, tham quan Đền thờ Bác; tiếp tục triển khai cuộc vận động “*Viết nhật ký Đội viên làm theo lời Bác*” đến 100% các em đội viên thực hiện; củng cố và duy trì được 269 tủ sách “*Bác Hồ với thiếu nhi*”; xây dựng và củng cố 269 phòng Đội gọn

²⁵ Tổ chức 142.449 lớp tập chuyên giao khoa học công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng cho trên 52.936 lượt ĐVTN tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 06 Hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có 2.708 đoàn viên tham gia; tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua Đoàn Thanh niên quản lý là 294.590,2 triệu đồng, gồm 334 tổ với 12.189 hộ vay.

gàng, ngăn nắp, thân thiện với đội viên. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong toàn tỉnh có 1.045 thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu “*Cháu ngoan Bác Hồ*”.

Song song đó, công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đa dạng, thường xuyên, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng. Hội đồng Đội các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc “*Vì đàn em thân yêu*” thông qua các mô hình như: “*Tiếp sức đến trường*”, Quỹ “*Vì bạn nghèo*”, “*Kế hoạch nhỏ*”, “*Hót tóc miễn phí*”, “*Ngôi nhà Khăn quàng đỏ*”, “*Nuôi heo đất*”, “*Hũ gạo tình bạn*”, “*Xe đạp giúp bạn đến trường*”, “*Tắm áo tặng bạn*”, đặc biệt là Chương trình “*Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch*” trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19²⁶. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên và đa dạng về hình thức: các hội diễn văn nghệ, Hội thao cán bộ Đoàn, Hội, Đội, hội trại truyền thống, trại huấn luyện kỹ năng,... Bên cạnh phát huy các thiết chế văn hóa hiện có; các cấp bộ Đoàn, Đội đã tích cực vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa,... điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt triển khai có hiệu quả đề án xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư²⁷.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo hàng năm mỗi huyện, thị, thành đoàn xây dựng mới ít nhất từ 1 - 2 điểm vui chơi và mỗi đoàn trực thuộc xây dựng mới ít nhất 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi, kết quả trong nhiệm kỳ qua đã xây dựng mới 121 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, kinh phí 4,5 tỷ đồng; qua đó góp phần tạo sân chơi cho các em thiếu nhi đối với các địa phương còn nhiều khó khăn về điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng Đội có nhiều chuyển biến tích cực, Đội ngũ cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung, phương thức hoạt động Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ phong trào thiếu nhi được cải thiện, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy đội được triển khai đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở theo mô hình tập huấn chức danh, tập huấn đối tượng, tập huấn chuyển giao mô hình²⁸. Nội dung, phương thức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên và dự bị đội viên được đổi mới, chất lượng đội viên được

²⁶ Các cấp bộ Đội tích cực vận động xã hội hóa trao tặng 20.384 phần quà, 6.048 suất học bổng, 678 góc học tập, 648 xe đạp, 124.000 quyển tập và nhiều dụng cụ học tập khác giúp đỡ cho trên 34.844 em học sinh, thiếu nhi vượt khó, học giỏi; tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

²⁷ Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã xây dựng Đề án xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với kinh phí 2,5 tỷ đồng, đầu tư tại 50 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội đã vận động được 71 điểm với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

²⁸ Tổ chức 07 lớp tập huấn công tác Đội cho 377 lượt cán bộ phụ trách công tác Đội. Tổ chức 1.798 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho trên 25.500 lượt đội ngũ chỉ huy Đội giỏi tham gia. Tổ chức 04 chuyên tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác Đội tại tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Vũng Tàu.

nâng cao²⁹. Đoàn các cấp tích cực, chủ động thực hiện và tham gia giám sát Luật Trẻ em năm 2016, thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 – 2022”³⁰.

Hoạt động của Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi ngày càng tổ chức đa dạng, thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Định kỳ, hàng năm tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân, Đêm hội trăng rằm, Hội trại thiếu nhi nghèo, Tháng hành động vì trẻ em,... tích cực huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh trao tặng các phần thưởng, phần quà, học bổng cho các em thiếu nhi với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng³¹. Tổ chức Chương trình trải nghiệm kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trong và ngoài tỉnh được 10 cuộc, có 684 thiếu nhi tham gia; Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống với các chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em”, “Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em”,.... tại các huyện trên địa bàn tỉnh; tổ chức 03 cuộc phục vụ chương trình văn nghệ tại các mặt trận có chiến sỹ thường trực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, có 22 cán bộ và 300 lượt em thiếu nhi tham gia,... Tham dự đầy đủ các phong trào, hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Tiếp tục duy trì hoạt động của các đội, nhóm, câu lạc bộ, Đội nghi lễ, đội văn nghệ trực thuộc.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế, toàn cầu trong đoàn viên, thanh niên, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Tiêu biểu là phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu giữa sinh viên trường Đại học Trà Vinh và sinh viên nước ngoài, thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 –

²⁹ Cả tỉnh có 171.405 nhi đồng hoàn thành Chương trình dự bị đội viên và 379.345 đội viên được cấp chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 76.560 đội viên mới.

³⁰ Hàng năm tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả như tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước tai nạn thương tích cho các em học sinh tại các Liên đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở; tổ chức nhiều sân chơi, bể bơi di động giúp các em nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích. Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai có hiệu quả mô hình gắn biển báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu. Thành lập nhiều đội hình chuyên dạy bơi, tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè, kết quả có hơn 800 cuộc với hơn 31.800 ĐVTN tham gia.

³¹ Gắn với các hoạt động, tổ chức tặng trên 200 giấy khen, tiền thưởng; trao tặng 90 suất học bổng, trên 1.400 phần quà, 20 góc học tập, 10.000 quyển tập... cho các em thiếu nhi.

2022 và các hoạt động nâng cao nhận thức, rèn luyện, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên³².

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ Đoàn

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn được coi trọng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 276-KH/TĐTN-TCKT, ngày 08/4/2020 “*về việc triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022*”. Đoàn cấp tỉnh, huyện phối hợp với các ngành liên quan, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, kết quả trong nhiệm kỳ đã tập huấn cho 11.120 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp tham dự; qua đó góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ đoàn trong tình hình mới. Tính tiên phong, gương mẫu, vai trò thủ lĩnh của cán bộ đoàn các cấp được tăng cường thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Nhiều cán bộ đoàn đã trưởng thành từ phong trào và được bổ sung, quy hoạch, bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, được Đảng bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền địa phương³³.

Đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện tốt Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ, hội, phân hội*” và chủ trương 1+2 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về quy định cán bộ đoàn cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh), thông qua các giải pháp như: phân công cán bộ phụ trách địa bàn, đưa hoạt động đoàn về cơ sở, tham

³² Kết quả các cấp bộ đoàn tổ chức tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tập huấn kiến thức hội nhập được 2.480 cuộc, có 77.654 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia; duy trì tốt hoạt động các Câu lạc bộ Tiếng Anh, tiếng Khmer do Đoàn thành lập. Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật năm 2018 tại trường Đại học Trà Vinh; Tổ chức 2 cuộc thi Olympic Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn có 310 cán bộ Đoàn tham gia; Cử 02 cán bộ đoàn tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Ấn Độ tại Ấn Độ; Cử 01 cán bộ đoàn tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc; Cử 01 cán bộ Đoàn tham gia thương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Sri Lanka; phát động cán bộ, ĐVTN tham gia tốt các cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm. Giao Đoàn trường Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức các chương trình liên kết sinh viên trực tuyến với Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia (Canada); Ra mắt góc tin Ấn Độ, góc tin Canada, giao lưu với tình nguyện viên, sinh viên Trường Đại học Tzu Chi thuộc Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan tại Việt Nam,...

⁽³³⁾ Nhiệm kỳ 2020-2025 có 167 Bí thư Chi đoàn trúng cử cấp ủy; 151 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trúng cử cấp ủy; 7 Bí thư đoàn cấp huyện trúng cử cấp ủy. Nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Quốc hội 01 người (cán bộ trẻ ngành khác). Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 05 người (cán bộ trẻ ngành khác). Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 38 người. Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 803 người.

dự sinh hoạt, hoạt động cùng cơ sở... qua đó đã góp phần tích cực, từng bước chấn chỉnh lề lối sinh hoạt của chi đoàn, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh.

6.2. Công tác đoàn viên

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện một số giải pháp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên. Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022, với 4 mức phân loại mới được Đoàn các cấp triển khai đạt hiệu quả, từng bước nâng cao hơn nhận thức và tinh thần tự rèn luyện của đoàn viên trong thời kỳ mới. Công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên mới được thực hiện theo hướng chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành để kết nạp vào Đoàn; tại các đơn vị, lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang trọng, đồng thời tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào cho đoàn viên mới. Việc triển khai kết nạp “*Lớp đoàn viên 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh*”, “*Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam*”, “*Lớp đoàn viên 87, 88, 89 và 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*” được tổ chức đồng bộ. Việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại các địa chỉ văn hóa, di tích lịch sử cách mạng; gắn với các ngày lễ kỉ niệm của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, trên các công trình, phần việc thanh niên... ngày càng được nhân rộng.

Chủ trương “1+1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022 đã thực sự phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai Chủ trương “1+1” toàn tỉnh kết nạp 65.175 thanh niên vào Đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đoàn, Hội.

Công tác quản lý đoàn viên có nhiều đổi mới, các cấp bộ đoàn đã chủ động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn viên thông qua phần mềm Quản lý đoàn viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn; công tác đoàn vụ, đoàn tịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

Thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “*Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ*

quan Tỉnh đoàn”, trong đó tinh gọn 6 phòng, ban chuyên môn Tỉnh đoàn thành 4 phòng, ban với 21 biên chế.

Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TĐTN-TC-KT ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “*về việc triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022*” và xem đây là giải pháp lớn, trọng tâm, xuyên suốt toàn nhiệm kỳ với các nội dung trọng tâm như: Phân công Ban Chấp hành chuyên trách dự sinh hoạt chi đoàn, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hỗ trợ, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ Bí thư chi đoàn; giải thể chi đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đoàn viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đoàn tại chi đoàn ấp, khóm; tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai các giải pháp xây dựng “*Chi đoàn mạnh*” đối với Chi đoàn; xây dựng “*Đoàn cơ sở 3 chủ động*” đối với Đoàn cơ sở; thực hiện và nhân rộng mô hình “*sinh hoạt chi đoàn ghép*” đối với những chi đoàn dưới 5 và 10 đoàn viên³⁴. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm; chế độ sinh hoạt lệ định kỳ được duy trì thường xuyên hơn và ngày càng thu hút được số lượng đoàn viên đến tham dự; qua kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở đoàn hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh và khá tăng đáng kể, không còn cơ sở đoàn yếu kém.

Đoàn các cấp kiên trì vận động, đeo bám việc thành lập tổ chức Đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu nhà trọ, góp phần thu hút, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân vào tổ chức đoàn, kết quả trong nhiệm kỳ thành lập được 14 Chi đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với 233 đoàn viên tham gia.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyên biến tích cực. Tính kế hoạch, tính hướng dẫn, tính phát hiện và tính định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát được thể hiện rõ nét hơn. Nội dung kiểm tra, giám sát với thực tiễn, tập trung vào việc triển khai, cụ thể hóa các chương trình, đề án, kết luận trong cả nhiệm kỳ 2017-2022; chương trình công tác của ban chấp hành Đoàn các cấp. Hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Qua đó, từng bước giúp các cấp bộ Đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác Đoàn; phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ, đoàn cấp tỉnh tổ chức 4

³⁴ Kết quả toàn tỉnh có 311/816 chi đoàn ấp, khóm tổ chức sinh hoạt ghép. Các cuộc sinh hoạt ghép được diễn ra với các hình thức phong phú như: ghép giữa các Chi đoàn có ít đoàn viên với nhau hoặc ghép giữa các Chi đoàn với các Chi hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Định kỳ hàng tháng sinh hoạt ghép 01 cuộc chiếm 58%; 2 tháng hoặc 3 tháng sinh hoạt ghép 01 cuộc chiếm 42%; tỷ lệ tập hợp đoàn viên tham gia sinh hoạt ghép chiếm trên 75%, chiếm tỷ lệ cao hơn so với các cuộc sinh hoạt lệ định kỳ.

đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 42 đơn vị đoàn cấp huyện và cấp xã³⁵. Tổ chức 12 cuộc kiểm tra định kỳ công tác Đoàn, Hội và công tác Đoàn – Đội trường học tại các cơ sở đoàn; qua đó kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo cũng như kịp thời định hướng những khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong thời gian tiếp theo.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam được tăng cường ở các cấp; tổ chức Đoàn đã tập trung định hướng nội dung, lãnh đạo về chủ trương cho Hội hoạt động, Đoàn tập trung chỉ đạo và phân công nhân sự làm công tác Hội; thường xuyên bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho các hoạt động của Hội. Hệ thống cán bộ Hội được quan tâm đúng mức, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội để nâng cao chất lượng hoạt động³⁶. Các cấp bộ Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua công hiến và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên như: hỗ trợ thanh niên yếu thế và định hướng cho thanh niên; chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân, lao động trẻ; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực...³⁷

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới”. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã thực hiện tốt vai trò mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đồng hành cho hội viên, thanh niên, đặc biệt là hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế; Hội LHTN Việt Nam các cấp tiếp tục chú trọng phát triển Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Việc chuyển đổi mô hình chi hội sang Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm là việc làm cần thiết khi một số chi hội hoạt động không hiệu quả, nhằm đổi mới phương thức thu hút, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Hội. Hiện nay, toàn tỉnh có

³⁵ Về các nội dung như: công tác triển khai tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh Trà Vinh; công tác kiện toàn, hoạt động của Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; việc quản lý vốn vay của thanh niên, việc thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác trong thanh niên; việc tham mưu cấp ủy tổ chức sân chơi cho thiếu nhi tại xã; công tác phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em và việc thực hiện quy chế hoạt động, quy chế cán bộ đoàn.

³⁶ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trại huấn luyện cán bộ Hội cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2019, có 77 trại sinh là cán bộ Hội LHTN Việt Nam tham gia; tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu tỉnh Trà Vinh năm 2018, có 119 thí sinh tham gia; tổ chức Hội thi Nghi thức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh năm 2018, có 180 thí sinh tham gia; tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gắn tuyên dương, khen thưởng 32 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên (từ năm 2017 – 2021).

³⁷ Tiêu biểu là các hoạt động thăm hỏi, tặng 1.645 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các cựu thanh niên xung phong; thăm, tổ chức đoàn đến thăm các cơ sở thờ tự nhân các dịp lễ, hội lớn; tổng kinh phí trên 997,5 triệu đồng; hỗ trợ vốn thanh niên phát triển kinh tế, kinh phí 350 triệu đồng, kinh phí trích từ nguồn quỹ thanh niên lập thân lập nghiệp; Thông qua Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, các cấp bộ Hội tuyên dương 56 gương thanh niên yếu thế có ý chí vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tuyên dương 25 gương thanh niên dân tộc tiêu biểu trên các lĩnh vực nhân dịp Chôl – Chnam – Thmây.

3.478 chi hội trên địa bàn dân cư, đã chuyển đổi 1.084 chi hội trên địa bàn dân cư hoạt động kém hiệu quả sang Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 49.880 hội viên; thành lập được 26 chi hội các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, 24 chi hội trong chùa, 06 chi hội trong các nhà trọ với gần 1.000 hội viên.

7. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Chủ động trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 51-CT/TU về việc thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới, tạo cơ chế cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên nói chung, công tác cán bộ Đoàn nói riêng trong hình hình mới.

Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 – 2022 với UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động phối hợp xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp về công tác giữa Ủy ban nhân dân với Đoàn các cấp. Phối hợp và triển khai có hiệu quả 14 chương trình, nghị quyết liên tịch với các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên³⁸. Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Đảng, tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tham gia góp ý các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên³⁹.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; triển khai thực hiện mô hình “Thử thách và đồng hành cùng Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đa số các cơ sở Đoàn tổ chức diễn đàn, tọa đàm như “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức đồng loạt trao danh sách đoàn viên ưu tú

³⁸ Phối hợp tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh giai đoạn 2018-2022; Phối hợp với Hải đội 512 – Vùng 5 Hải quân giai đoạn 2018-2022; phối hợp với Công ty Điện lực Trà Vinh trong công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện giai đoạn 2018-2020; Phối hợp với Hội LHPN, Hội bảo trợ NKT và BVQTE trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đoạn 2017-2022; Phối hợp Ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022; Phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2022; Phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh về tuyên truyền, giáo dục, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động ASXH giai đoạn 2017-2019; Phối hợp Công an, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, BCHQS, Trường Đại học Trà Vinh về việc tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến 2020 trên địa bàn tỉnh.....

³⁹ Tham mưu sơ kết việc thực hiện Luật Thanh niên; phối hợp Sở Nội vụ sơ kết giai đoạn II thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020.

cho Đảng; qua đó tạo nên dấu ấn sâu đậm có sức cổ vũ ĐVTN rèn luyện, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ đảng viên⁽⁴⁰⁾.

Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị⁴¹, trong nhiệm kỳ, Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức 05 đoàn giám sát tại 16 đơn vị⁴², tổ chức 01 Hội nghị phản biện xã hội⁴³; 12/14 đơn vị đoàn cấp huyện (trừ Đoàn thanh niên quân sự và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 60 cuộc giám sát theo Quyết định 217 đúng quy định. Nội dung giám sát tập trung vào các nội dung như: Quy chế cán bộ đoàn, Luật trẻ em, chiến lược phát triển thanh niên, Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, việc tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành...

Thực hiện tốt công tác giáo dục bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “*Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”. Phát huy hiệu quả vai trò và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đoàn cấp tỉnh và lực lượng nòng cốt cấp huyện trong công tác nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, tư tưởng trong thanh niên; định hướng dư luận xã hội trong thanh niên và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Đồng thời, báo cáo viên của Đoàn các cấp cùng thành viên các câu lạc bộ Lý luận trẻ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.

Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 4842-QĐi/TU, ngày 30/7/2019 của Ban

⁽⁴⁰⁾ Thông qua các phong trào, trong năm năm các cấp bộ đoàn giới thiệu 8.056 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 4.284 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

⁽⁴¹⁾ Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quyết định số 218 về Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

⁽⁴²⁾ Năm 2018 giám sát việc thực hiện Luật trẻ em tại UBND 4 xã và 4 huyện: Châu Thành, Tiểu Cần, Càng Long và Thị xã Duyên Hải; năm 2019 giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tại UBND 2 xã và 2 huyện: Đôn Châu, Duyên Hải, Phường 2 và Thành phố Trà Vinh; năm 2020 giám sát việc thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ “*Ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em*” tại 5 đơn vị trên địa bàn Cầu Ngang, Trà Cú và Thành phố Trà Vinh; năm 2021 giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1040-QĐ/TU, ngày 03/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại 11 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh. Năm 2022 giám sát việc thực hiện Luật trẻ em số 102/2016/QH13, ngày 5/4/2026 gắn với việc thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh tại 6 đơn vị gồm: UBND Thị trấn Định An, xã Ngũ Lạc, xã An Trường; UBND huyện Trà Cú, Duyên Hải, Càng Long.

⁽⁴³⁾ Hội nghị phản biện đóng góp Luật Thanh niên sửa đổi.

Thường vụ Tỉnh ủy. Lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền, Đoàn các cấp tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện việc đấu tranh, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, đồng thời có biện pháp lãnh đạo, đấu tranh, phê phán và kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai trái. Chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy vai trò trong đóng góp, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy⁽⁴⁴⁾.

8. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ: Có Phụ lục kèm theo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

1.1. Ưu điểm

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù 02 năm cuối nhiệm kỳ công tác Đoàn gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn đã kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời bám sát chủ đề công tác theo từng năm do Trung ương Đoàn định hướng và với tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi các cấp bộ đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện đạt và vượt 10/11 nội dung chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn luôn kịp thời, chủ động và đạt hiệu quả hơn trong việc tạo cơ chế, nguồn lực cho hoạt động của Đoàn. Chủ trương tập trung về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề của thanh niên và công tác Đoàn được triển khai thực hiện đồng bộ. Phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo và triển khai các hoạt động trong hệ thống Đoàn. Tổ chức Đoàn thường xuyên chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp, đề nghị sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đối với những hoạt động mang tính lâu dài. Các chương trình phối hợp với các

⁽⁴⁴⁾ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên* và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *“cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.*

ngành, tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh thiếu nhi được mở rộng, nâng cao chất lượng. Các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được đổi mới, tiên bộ vượt bậc về nội dung và phương thức triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh thiếu nhi. Nổi bật nhất là việc chú trọng sử dụng internet, các trang thông tin điện tử của các cấp bộ Đoàn, phát huy tính tích cực của mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền; việc chuyển đổi mạnh mẽ phương thức các hoạt động tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến để thích ứng và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các phong trào thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tích cực triển khai các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội. Qua phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động của Đoàn được thể hiện rõ hơn.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn và công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động ngày đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh cho cán bộ đoàn. Việc rà soát quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI được triển khai theo tiến độ đề ra.

1.2. Nguyên nhân

Sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc tạo cơ chế, chính sách cho các cấp bộ Đoàn hoạt động; đặc biệt là Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới*” đã góp phần phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới, chủ động nắm tình hình, chăm lo, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với đoàn viên, thanh niên.

Từng cấp bộ đoàn có sự nỗ lực, cố gắng triển khai có hiệu quả chương trình công tác trong từng năm; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên;

tăng cường tính chủ động trong tham mưu thực hiện và tổ chức các nội dung hoạt động.

Sự đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Đoàn các cấp theo hướng cụ thể, thiết thực, sát cơ sở và đoàn viên, thanh niên.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- *Về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục:* Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn chưa tác động đến tất cả đối tượng thanh niên, vẫn còn tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật và tiếp cận, chia sẻ các nguồn thông tin chưa chính thống trên mạng xã hội. Công tác định hướng tư tưởng và dư luận trong thanh niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời. Chưa có nhiều sản phẩm và tài liệu tuyên truyền dành riêng cho từng đối tượng thanh niên cụ thể.

- *Về kết quả tổ chức 03 chương trình, 03 đồng hành:* Việc triển khai, phát động cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc vận động “*Mỗi thanh niên 01 ý tưởng sáng tạo*” mặc dù số lượng đảm bảo theo yêu cầu, tuy nhiên chất lượng của các ý tưởng và việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến còn hạn chế. Chất lượng tổ chức một vài phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao, thiếu tính hấp dẫn, chưa thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. Tiến độ tổ chức một vài phong trào, hoạt động của đoàn còn chậm so kế hoạch đề ra.

- *Về công tác tổ chức xây dựng Đoàn:* Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ Đoàn các cấp chưa đảm bảo; chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư chưa cao. Sinh hoạt chi đoàn ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; quản lý đoàn viên chưa đạt yêu cầu; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển và duy trì hoạt động tổ chức Đoàn, Hội ở trong khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế.

2.2. Nguyên nhân của hạn chế

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

- Đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên của Đoàn ở cấp cơ sở, Bí thư Chi đoàn ấp, khóm thay đổi thường xuyên nên ảnh hưởng đến kết quả việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận trong thanh niên, việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến và chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

- Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; khuyết biên chế trong thời gian dài tại Cơ quan Tỉnh đoàn, một số tổ chức Đoàn cấp huyện ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số cơ sở đoàn còn thiếu năng động, sáng tạo trong việc tìm giải pháp tổ chức các hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Vai trò của một số Bí thư Đoàn cấp cơ sở chưa phát huy tốt trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Một số nơi chưa thật sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn. Năng lực cụ thể hóa của cán bộ Đoàn ở một số nơi còn hạn chế. Việc tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ Đoàn ở một vài địa phương còn chưa kịp thời.

Ý thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa cao, chưa quan tâm đến các hoạt động chính trị - xã hội, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Mặt khác, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số cơ sở Đoàn chưa lan tỏa rộng rãi đến tất cả các đối tượng thanh niên.

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là, sự lãnh đạo của Đảng đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn phải chủ động, kiên trì, linh hoạt tham mưu cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hai là, coi trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; trước hết phải chú trọng tạo nguồn cán bộ đoàn các cấp kế thừa đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Bốn là, chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu của thanh niên, lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp xu thế phát triển, có sức tác động đến thanh niên để định hướng, vận động, phát huy thanh niên, giải quyết hài hòa nhiệm vụ và quyền lợi của thanh niên. Triển khai phong trào phải xuất phát từ đời sống thanh niên, từ thực tiễn cơ sở, có chọn điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Năm là, chú trọng phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, tổ chức và xã hội hóa nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phần thứ hai: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỈNH TRÀ VINH VÀ THANH THIẾU NHI

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trên địa bàn tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; Đảng bộ - quân - dân trong tỉnh có truyền thống cách mạng kiên cường, có tinh thần đoàn kết, thống nhất; ý chí tự

lực tự cường, khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh sẽ là nhân tố quan trọng, quyết định cho sự phát triển; một số công trình trọng điểm của Trung ương sẽ được triển khai ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như: thi công cầu Đại Ngãi, hoàn thành Cảng Tổng hợp Định An, các dự án điện gió, điện mặt trời; các định hướng được vạch định đến năm 2030 như: xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biên của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030... sẽ có tác động tích cực và là cơ hội cho sự phát triển và cống hiến của Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Trong năm năm tới, thanh niên Trà Vinh chủ yếu thuộc thế hệ Z⁴⁵, dự báo chiếm gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh Trà Vinh. Đại đa số thanh niên thế hệ này tổng hòa ưu điểm của các thế hệ trước, ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng

Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19; mặt trái của công nghiệp hoá, đô thị hoá, kinh tế thị trường; thông tin không chính thống, tiêu cực trên mạng xã hội; khoảng cách giữa kỹ năng của thanh niên và nhu cầu của thị trường lao động; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng do công nghệ không ngừng phát triển; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình xung đột giữa các quốc gia; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0;... sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Với bối cảnh tình hình như trên, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên.

II. MỤC TIÊU

Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

⁴⁵ Thế hệ Z là "thế hệ đến tuổi trưởng thành trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21" (sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012).

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

KHÁT VỌNG - ĐOÀN KẾT - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2) 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm do Đoàn, Hội tổ chức.

3) Phân đầu 1.400 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

4) 70.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 35.000 - 40.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm.

5) 400.000 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

6) Tỉnh đoàn hỗ trợ 250 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế và hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

7) 100% các cấp bộ Đoàn có mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế.

8) 100% Đoàn cấp huyện hằng năm có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên "*Vì đàn em thân yêu*".

9) Phân đầu thành lập được 25% tổ chức đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động ổn định nhưng chưa có tổ chức Đảng; phân đầu thành lập được 50-60% tổ chức đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Đảng.

10) 50.000 đoàn viên được kết nạp, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 85% so với tổng số thanh niên hiện tại. 6.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

11) Hằng năm, có trên 90% cơ sở đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Có trên 80% đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 5%.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Đoàn các cấp tiếp tục tập trung, triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đoàn viên, thanh niên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, phụ trách Đội. Tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, thanh niên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, thực chất, tính giáo dục của các nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Trà Vinh”, xây dựng tủ sách, chuyên trang online “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp tỉnh; 5 năm/02 lần tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, khen thưởng các mô hình làm theo lời Bác tiêu biểu, Hội thi báo cáo viên giỏi, Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng. Phân đấu 100% cán bộ, đoàn viên học tập chuyên đề, đăng ký và hoàn thành các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức trong toàn Đoàn đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên”. Tổ chức cho 100% đoàn viên mới kết nạp học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng internet. Tăng cường đối thoại, kết nối với thanh niên; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nắm bắt tình hình thanh niên, định hướng tư tưởng, dư luận thanh niên nhất là trên không gian mạng.

Đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi: Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của tỉnh Trà Vinh và của Đoàn, Hội, Đội theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, hành trình đến địa chỉ đỏ, giới thiệu các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa cho đoàn viên, thanh niên gắn với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Định kỳ tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam, lịch sử tỉnh Trà Vinh; các hội thi, liên hoan, tuyên truyền ca khúc cách mạng trong các cấp Đoàn, Hội, Đội.

Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: Nêu cao tinh thần tự giác và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, phụ trách Đội. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị và xác lập các tiêu chí cụ thể của hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tổ chức các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, phản văn hóa. Phát triển văn hóa đọc trong

thanh thiếu nhi. Làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, nhân rộng, và phát huy các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên: Lựa chọn nội dung, đổi mới, phong phú hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên. Chủ động phối hợp với các ngành trong công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Duy trì và phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ và các mô hình hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn các cấp.

Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục: Chú trọng các hoạt động, phương thức tuyên truyền, xây dựng sản phẩm truyền thông phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phát huy tiện ích của trang thông tin điện tử của Đoàn các cấp, tích tích cực của các trang mạng xã hội và công nghệ số trong công tác tuyên truyền giáo dục. Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên. Chú trọng tính nêu gương, trước hết là của cán bộ đoàn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Tập trung tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sạch, xanh, bền vững; đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Tham gia tích cực vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 (Ban hành kèm theo quyết định số 1416/QĐ-UBND, ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu, giàu bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái thông qua các công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, góp phần đưa nông thôn trở thành “Nơi đáng sống”, “Làng quê đáng sống”. Tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, tham gia phát triển sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và kết nối với người tiêu dùng. Tham gia các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuổi trẻ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Tăng trưởng xanh giai đoạn 2022 – 2030.

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tập trung tham gia các chương trình xây dựng đô thị văn minh, đô thị xanh theo hướng hiện đại; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 (Ban hành kèm theo quyết định số 1946/QĐ-UBND, ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đa dạng hóa các nội dung, giải pháp xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhân rộng và nâng chất các mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh. Thành lập và nhân rộng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị.

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh: Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”. Triển khai các Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc, triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh và các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4T (Tù chôi - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) và thói quen phân loại rác tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giảm thải và tái chế rác thải nhựa tổ chức các hoạt động, chương trình, các kênh tư vấn phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các đội hình chuyên, đội hình phản ứng nhanh giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nhân rộng các mô hình Công trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn. Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan thiết lập các kênh thông tin phản ánh, xử lý các điểm ùn tắc, thường xuyên mất trật tự, an toàn giao thông. Định kỳ tổ chức các diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của Thanh niên”.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng: tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Tiên phong trong ứng dụng chuyên đổi số phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và thanh niên. Tích cực chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế. Tập trung thực hiện các Chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức người bệnh”, “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, “Điều ước cho em”, “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

Nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích

cực từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: tiếp tục khuyến khích, tạo môi trường đề đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt là thích ứng với tình hình mới và những thách thức, khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, tập sự nghiên cứu khoa học, chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thiết lập các mô hình hỗ trợ, tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học cho đoàn viên thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cho thanh niên, sinh viên, giáo viên trẻ. Phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu các sản phẩm chất lượng với xã hội.

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh: tiếp tục khuyến khích, cổ vũ và phát huy thanh niên đề xuất sáng kiến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế số vào lao động, sản xuất, kinh doanh; các sáng kiến, giải pháp tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, thời gian sản xuất; cải tiến, đổi mới, sáng tạo kiểu dáng, mẫu mã góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Xây dựng các cộng đồng thanh niên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; du lịch biển, tham gia phát triển kinh tế biển nhằm định hướng, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và chăm lo, hỗ trợ, tham mưu chính sách phù hợp với tình hình mới. Tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm giúp thanh niên đưa các sáng kiến, phát minh, sáng chế ứng dụng vào thực tế. Tiếp tục đăng ký và triển khai các công trình, phần việc thanh niên các cấp trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh.

Sáng tạo trong công tác và đời sống sinh hoạt, phục vụ nhân dân: các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số. Nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khuyến khích, phát huy đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; đề xuất sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành; đề xuất các sáng kiến, phát minh hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thao, ngày hội sáng tạo trẻ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để tổng hợp, ứng dụng, khai thác các ý tưởng, phát minh, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi vào đời sống xã hội và nhu cầu của người dân.

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn các cấp thực hiện nghiêm túc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng theo quy định và phân công.

Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại: tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên Quân đội và thanh niên Công an như: Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc. Phát huy thanh niên lực lượng vũ trang hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; xung kích tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, biển đảo; Chương trình Tháng ba biên giới, Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên hướng về biên giới, biển đảo. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các cơ sở Đoàn tại địa bàn biên giới, biển đảo. Tiếp tục tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư: tổ chức cho thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư tích cực phối hợp với thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cơ sở. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong thanh thiếu niên. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. Kiên trì phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân thiện - học sinh tích cực; phối hợp tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ.

Đẩy mạnh chương trình “*Tiếp sức đến trường*” và các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; phối hợp duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ...Hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ Tin học trẻ, câu lạc bộ tiếng Anh và phong trào học ngoại ngữ, tin học, các

mô hình câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi. Đoàn các cấp chủ động, tích cực tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo.

Nâng cao chất lượng tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” các cấp và triển khai các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “*Học tập suốt đời*”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung tri thức mới; chương trình “*Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn*”, xây dựng các tủ sách lưu động, thư viện mở, thư viện điện tử và các chương trình, hoạt động phát huy văn hóa đọc.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp: phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tiếp, giao lưu trực tuyến trong các chương trình tư vấn mùa thi, chương trình tiếp sức mùa thi hàng năm, các sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đẩy mạnh triển khai ứng dụng số i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các hình thức thông tin, truyền thông, kết nối, tư vấn, hướng dẫn thanh niên. Xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tập trung triển khai hiệu quả kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội. Nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trong nhiệm vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức hiệu quả các ngày hội, hội chợ việc làm, triển lãm khởi nghiệp cho thanh niên.

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: các cấp bộ đoàn quan tâm, chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ, thông tin kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Xây dựng, duy trì hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bậc THCS đến THPT; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, công an, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động. Hỗ trợ và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên. Tăng cường mô hình liên kết, kết nối giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các trường nghề với các cơ quan, doanh nghiệp để tạo việc làm cho các sinh viên, học viên sau khi ra trường.

Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: tích cực chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các

giải pháp hỗ trợ thủ tục vay vốn đối với các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030. Nâng cao hiệu quả giám sát của Đoàn thanh niên trong các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, khởi nghiệp đối với thanh niên. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, Quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: tập trung các giải pháp xây dựng mô hình; cung cấp thông tin, kiến thức; giới thiệu, kết nối thanh niên với các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tổ chức các sân chơi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi; khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia thực hiện nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong thời kỳ mới, phát triển và đầu tư cho các ý tưởng, hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hoá. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế văn hóa trong và ngoài Đoàn quản lý. Định kỳ tổ chức các hội diễn, hội thi, liên hoan, đào tạo về kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng giáo dục thanh niên.

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, định hướng, đào tạo kỹ năng cho thanh niên. Quan tâm bồi dưỡng, phát huy, chăm lo cho nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Định kỳ tổ chức tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đầu tư, nâng cấp, phát huy trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh, các nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. Quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, thanh niên khu công nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa. Chủ động sản xuất, phối hợp sản xuất các ấn phẩm văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của thanh niên. Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống sử dụng ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất có hại; bài trừ tệ nạn xã hội. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung chương trình và đa dạng hóa các phương thức huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi.

Tham mưu chính sách, pháp luật cho thanh niên: phối hợp với các sở, ngành tham gia tích cực thực hiện chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên giai đoạn 2024 - 2030. Tích cực tham mưu xây dựng, cải tạo, phát huy các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn và các công trình phục vụ cộng đồng. Tích cực tham gia giám sát và phát huy thanh niên tham gia

xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Triển khai và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*”, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, triển khai có hiệu quả phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” xem đây là nội dung cốt lõi trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện. Đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống... phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng ở các địa bàn khác nhau. Định kỳ tổ chức Đại hội hoặc Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ (cấp Liên đội vào cuối năm học; cấp huyện 5 năm 02 lần và cấp tỉnh 5 năm 01 lần). Tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi giai đoạn 2021 - 2030. Hằng năm tổ chức trại hè thiếu nhi các cấp; quản lý và định hướng tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi.

Tăng cường thực hiện nề nếp Nghi thức Đội, công tác phụ trách Sao, triển khai có hiệu quả Chương trình rèn luyện đội viên, tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường tư thục. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách thiếu nhi các cấp, đặc biệt là đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Xây dựng mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Thực hiện vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em, thường xuyên tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, đối thoại với trẻ em. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi trong các khu công nghiệp, thiếu nhi dân tộc thiểu số...

5. Công tác quốc tế thanh niên

Công tác đối ngoại thanh niên: Triển khai sáng tạo, tham gia có hiệu quả các hoạt động giao lưu thanh niên nhân dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước. Tiếp tục phát huy linh hoạt phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên trong tình hình mới và thích ứng với “*trạng thái bình thường mới*”. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ thanh niên, du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại tỉnh Trà Vinh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đối ngoại phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội trong tuyên truyền,

quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế: đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là năng lực sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Triển khai hiệu quả Đề án “*Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030*”. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn.

Chủ động khai thác các dự án, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên trong số hóa và khởi nghiệp văn hóa.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ Đoàn

Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 17/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 276-KH/TĐTN-TCKT, ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022.

Phối hợp triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và đào tạo theo chức danh Bí thư đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đoàn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán bộ đoàn, hội ấp, khóm và tương đương hàng năm. Thực hiện chủ trương chỉ giới thiệu ứng cử bổ nhiệm chức danh đoàn khi đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh bí thư theo quy định.

Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ Đoàn theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “*về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn*”; Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quy định trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “1 + 2” theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Tiếp tục tham mưu đề xuất sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình công tác cán bộ thực tiễn. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ.

6.2. Công tác đoàn viên

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 51-CT/TU ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới*”. Nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương “1+1” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức “*Ngày đoàn viên*” tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, theo dõi các nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực qua các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội, Đội để đề xuất Tỉnh ủy thực hiện chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ.

Quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội rà soát, kiểm tra số lượng đoàn viên, hội viên, bảo đảm số liệu phải là con số thật, chính xác những đoàn viên, hội viên có mặt thường xuyên tại địa phương, tham gia sinh hoạt, hoạt động cùng chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, đóng góp cho chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, không chạy theo thành tích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên.

Tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Định kỳ rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các địa bàn, đối tượng chưa đảm bảo chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Tiếp tục triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”. Chỉ đạo củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo hướng sát với nhu cầu ĐVTN; nghiên cứu, tìm tòi, triển khai thực hiện những phong trào hành động cách mạng, cuộc vận động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực để thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của ĐVTN.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TĐTN-TC-KT ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm; thí điểm tổ chức sinh hoạt Đoàn toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trương 1 + 2 của Trung ương Đoàn, nhằm tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn cho cơ sở.

Tiếp tục kiên trì phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và tại các khu vực có đông thanh niên công nhân theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn và nhận thức, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề của các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn. Qua công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn nhân rộng; phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm; giáo dục pháp luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”. Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Tập trung triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng. Thí điểm xây dựng mô hình hoạt động của thanh niên đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2021 - 2030. Nghiên cứu, biên soạn, xây dựng Bộ Chỉ tiêu đánh giá năng lực, kỹ năng cán bộ Hội. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các Hội đồng huấn luyện kỹ năng thanh niên các cấp. Nghiên cứu, tham mưu xác lập các quy định thành lập, công nhận tổ chức của thanh niên theo Luật Thanh niên 2020. Chú trọng kết nối, đồng hành, chăm lo, hỗ trợ phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả mô hình “Những người bạn của Đoàn”. Chỉ đạo củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo hướng sát với nhu cầu ĐVTN. Xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ đoàn, hội cốt cán phong trào đảm bảo các tiêu chí tiên phong - trí tuệ - tâm huyết - trách nhiệm để tập hợp, kết nối, dẫn dắt và giáo dục thanh niên.

7. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đảm bảo số lượng, chất lượng, chú trọng đến các đối tượng thanh niên trường học, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và những nhân tố trẻ tích cực trên các địa bàn dân cư.

Giới thiệu cán bộ bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, cơ quan nhà nước các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Phát huy vai trò giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Bộ Chính trị.

Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đặc biệt là đối thoại với thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên như: diễn đàn “*Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên*”, chương trình “*Đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với đoàn viên, thanh niên*”.

8. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên. Kiên trì thực hiện phương châm “*thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng*”.

Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình hình mới. Tăng cường tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. Kiên trì phương châm: tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên. Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của đoàn viên, thanh thiếu nhi sau mỗi chiến dịch, chương trình, hoạt động của Đoàn để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp. Tăng cường hướng dẫn, chuyển giao mô hình mới cho cơ sở. Đổi mới đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt là về tư duy, trình độ và phong cách làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số lượng văn bản. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo động viên kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn.

Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân: Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, mở rộng phạm vi, đối tượng hợp tác để tạo nguồn lực cho các hoạt động của Đoàn. Triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả trong vận động nguồn lực để bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên với đội

ngũ văn nghệ sỹ, người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền thông về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

9. Về một số nội dung đột phá

(1) Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030.

(2) Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo giai đoạn 2022-2027.

(3) Số hóa các nội dung sau:

- Số hóa việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Số hóa việc xây dựng bản đồ số các khu di tích, lịch sử để giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và quảng bá du lịch tỉnh nhà.

BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN